



มฟล. จัดประชุมวิชาการนานาชาติศาสตร์การแพทย์แผนจีน ครั้งแรกในประเทศไทย



สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ร่วมกับ สถาบันขงจื้อ สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำ เชียงใหม่ สมาคมแพทย์ประเทศไทย และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยประเทศจีน จัด "การประชุมวิชาการนานาชาติ ศาสตร์การแพทย์แผนจีน" รวม เติมนักเรียนประมาณ 10 ปี จัดตั้งสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และครบรอบ 40 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน และการครบรอบ 87 ปี การก่อตั้งสมาคม แพทย์แผนจีนแห่งประเทศไทยในวันที่ 13 กันยายน 2558 ณ โรงแรมทรินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจากนายเงิน เจียง ที่ปรึกษาด้าน วัฒนธรรมเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทย พร้อมด้วย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มฟล. เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมฯ กว่า 300 คน

นายเงิน เจียง ที่ปรึกษาด้านวัฒนธรรมฯ กล่าวปาฐกถาตอนหนึ่งว่า ปีนี้เป็นปีแห่งความยินดีที่ศาสตร์การแพทย์แผนจีนเป็นที่ยอมรับในนานาประเทศ รวมถึงประเทศไทย ซึ่งในปีนี้ได้จัดการประชุมเกี่ยวกับการแพทย์แผนจีนเป็นจำนวนหลายครั้ง และในวันนี้ มฟล. ได้จัดการประชุมวิชาการนานาชาติศาสตร์การ แพทย์แผนจีนขึ้นมา ถือได้ว่าเป็นการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่องนี้เป็นครั้งแรกของประเทศไทย การเป็นแพทย์ที่ดีนั้นไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ใดๆ ก็ตาม สิ่งที่แพทย์ควรคำนึงคือการดูแลป้องกันให้การแนะนำแก่บุคคลทั่วไปไม่ให้เกิดโรคตั้งแต่เนิ่นๆ หากทำได้ก็จะเป็นการรักษาก่อนที่จะเกิดโรค และผมเชื่อว่า การ แพทย์แผนปัจจุบันและแผนจีนสามารถที่จะช่วยลดแสงส่งเสริมสุขภาพให้แก่ผู้คนควบคู่ไปด้วยกันได้

ด้าน รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มฟล. กล่าวว่า การเรียนการสอนแพทย์แผนจีนของ มฟล. เกิดขึ้นตามยุคตามสมัยและตามความต้องการของ ประชาชน หลักสูตรการแพทย์แผนจีนได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก อีกทั้งมีมหาวิทยาลัยคู่สัญญาที่นำเขื่อคือได้แก่มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกวางโจว และมหาวิทยาลัยเซี่ยงเหิน ที่ทำให้การเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยดี ในปัจจุบัน แพทย์แผนจีนมีการนำวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยพัฒนาการเรียน การสอน ผลงานวิจัยหลายอย่างพิสูจน์ว่าทำได้จริง ไม่เฉพาะแต่การฝังเข็มแต่ยังมีอีกหลายศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยพยายามรวบรวมไว้ในหลักสูตรการแพทย์ แผนจีนเพื่อให้แพทย์ได้รักษาผู้ป่วยอย่างครบถ้วน อันมีความสำคัญต่อผู้ป่วยจะได้รับประโยชน์มากที่สุด การพัฒนาศาสตร์การแพทย์แผนจีนในประเทศไทยใน ปัจจุบันและอนาคตจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุน 3 องค์ประกอบหลัก คือ

1. การสนับสนุนจากรัฐบาลประเทศไทย ซึ่งในปัจจุบันทางรัฐบาลโดยยอมรับและมีการกำหนดให้สาขาการแพทย์แผนจีนเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ ตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะอย่างถูกกฎหมาย มาเป็นระยะเวลา 15 ปีแล้ว แต่ในบางข้อกำหนดยังขาดความทันสมัยและชัดเจน ซึ่งทาง รัฐบาลไทยอาจจะต้องนำเรื่องนี้กลับมาพิจารณาอีกครั้ง
2. มหาวิทยาลัยที่เปิดการเรียนการสอนด้านแพทย์แผนจีนในประเทศไทย จะต้องมีความร่วมมือและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อผลักดันให้เกิดหลักสูตรที่ สอดคล้องกับความต้องการของคนในประเทศเพื่อจะได้ขอความร่วมมือจากภาคีที่เกี่ยวข้องต่อไป
3. การสนับสนุนจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่จะเร่งพัฒนาการเรียนแพทย์แผนจีนในประเทศไทยให้มีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและองค์ความรู้ ซึ่งอาจจะทำได้ด้วยการสนับสนุนคนกลางมาสอนที่ประเทศไทยผ่านมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่อยู่ในเครือข่าย

"ผมเชื่อว่าหากมีการทำงานร่วมกันทั้ง 3 องค์ประกอบ จะทำให้การแพทย์แผนจีนในประเทศไทยมีการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน และจะมีผู้ที่ให้ ความเชื่อถือและต้องการรักษาในศาสตร์การแพทย์แผนจีนเพิ่มมากยิ่งขึ้น รวมถึงจะเป็นศาสตร์การรักษาน่าจับตามองที่สุดในโลก" อธิการบดี มฟล. กล่าว

นอกจากนี้ในวันที่ 15 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัด "การอบรมวิชาการ ศาสตร์การแพทย์แผนจีน" แก่นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ณ อาคารปริทัศน์ มฟล. โดยนายฉาว เสี่ยวเหลียง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติมาร่วมพิธีเปิดการ อบรม โดยได้กล่าวตอนหนึ่งว่า การแพทย์แผนจีนเป็นภูมิปัญญาอันล้ำเลิศทางวัฒนธรรมโดยนำปรัชญาจีนเข้ามาผสมผสาน มีบทบาทเท่าเทียมกับการแพทย์ แผนปัจจุบัน เป็นองค์ประกอบสำคัญและขาดไม่ได้เลยในระบบการรักษาโรคของประเทศจีน ทั้งนี้โรงพยาบาลใหญ่ๆ หลายแห่งมีแผนกการแพทย์แผนจีนเพื่อ รองรับผู้ป่วย ด้วยเหตุว่าการรักษาเกิดผลอย่างมหัศจรรย์ ไร้สารพิษ และไม่มีผลข้างเคียง การแพทย์แผนจีนได้รับความนิยมและแพร่หลายไปทั่วโลก สำหรับใน ประเทศไทยมีการพัฒนาก้าวหน้าอย่างภาค นอกจากนั้กระทรวงสาธารณสุขไทยยังได้ประกาศกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตให้เปิดคลินิกหรือโรงพยาบาล แพทย์แผนจีนเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 ช่วยลดข้อจำกัดในการเปิดคลินิกแพทย์แผนจีนในไทย ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการร่วมมือและแลกเปลี่ยนด้านการ แพทย์แผนจีนของทั้งสองประเทศอีกด้วย

ปิดหน้าต่างนี้

จำนวนครั้งที่เปิดข่าวนี้ 510 ครั้ง
ที่มา : ส่วนประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ : 16 ก.ย. 2558 12:10:25